

Lào Cai một dải ân tình

KỶ 3: VỮNG VÀNG VƯỜN RA BIỂN LỚN



Thành phố Lào Cai.

Nguồn internet

Lào Cai, chúng tôi đã gặp không ít doanh nhân thành đạt là những người con của quê lúa Thái Bình. Chính sự cống hiến không mệt mỏi của họ đã góp phần xây dựng Lào Cai thêm khang trang, nối dài những con đường, những tuyến phố, những công trình thêm hiện đại.

Hơn cả một tình yêu

Anh đưa em về Lào Cai, núi rừng bạt ngàn hoa trái/ Anh đưa em lên vườn đào, ngập nắng tay em mở lối/ Em đưa anh lên rừng mơ, chiếu vàng say trong cầu hát/Cùng em lên cầu Bắc Hà, nâng niu cảnh mạn tím/ Như tình yêu nơi đây, như tình yêu của đời ta... Nghe những ca từ trong bài hát Lào Cai yêu thương nổi tiếng được hát trong những sự kiện quan trọng của tỉnh ít ai nghĩ rằng tác giả của ca khúc ấy lại là một người con của quê lúa Thái Bình.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Ích Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Sơn chia sẻ: Minh sinh ra ở xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình rồi say sưa nói về các dự án, công trình kiến thiết cho mảnh đất Lào Cai thêm hiện đại, khang trang: quốc lộ 70 Bản Phiệt - Lào Cai; quốc lộ Hà Giang - Lào Cai; quốc lộ 4D tránh thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu; đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cùng nhiều công trình lớn khác từ thành phố đến vùng sâu, vùng xa, tất cả

đều là dấu ấn của Công ty Cổ phần Minh Sơn suốt 25 năm qua.

Hôm nay, dạo quanh thành phố Lào Cai, ngắm khu đô thị đường B1 và tiểu khu đô thị số 4 khang trang, ít người biết rằng đây là hai khu đô thị đầu tiên của tỉnh do Công ty Cổ phần Minh Sơn mạnh dạn tự bỏ vốn xây dựng trên 500 tỷ đồng, được tỉnh trả bằng quỹ đất tại chỗ. Ngoài ra còn có dự án tiểu khu đô thị số 10 với tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng; dự án chợ Châu Uy hạng II diện tích trên 22.000m² với tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng. Những dự án này đã góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố Lào Cai, thu hút lao động, tạo điều kiện để Lào Cai phát triển trên mọi lĩnh vực.

Coi Lào Cai là quê hương thứ hai của mình, hiện đang sống và gần bó với mảnh đất biên giới nhưng ông Sơn vẫn luôn hướng về nơi "chôn nhau cắt rốn". 25 năm qua, Công ty Cổ phần Minh Sơn đã ủng hộ các hoạt động xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lào Cai khoảng 1,5 tỷ đồng, ủng hộ tỉnh Thái Bình 500 triệu đồng.

Tôi kinh doanh bắt đầu từ chữ "Tâm"

Trong những người con Thái Bình thành công trong lĩnh vực kinh doanh ở Lào Cai suốt mấy chục năm qua, có một người đi lên từ những khó khăn, thất bại để khẳng định được vị trí của mình. Nhìn tòa nhà 6 tầng khang trang ghi biển siêu thị nội thất Hưng Tín

nằm bên đại lộ Trần Hưng Đạo, ít ai biết rằng đó là cơ ngơi của một ông chủ người Thái Bình là Bùi Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Tín.

Sinh ra ở mảnh đất Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, từ những năm 60 của thế kỷ XX, khi còn là một cậu bé, ông Khanh đã theo cha mẹ lên mảnh đất biên giới Lào Cai khai hoang, lập nghiệp tại khu vực thôn Làng Mới, xã Nam Cường (Bảo Thắng). Nay mái tóc đã bạc, nhìn lại chặng đường lập nghiệp của mình, người giám đốc có giọng nói nhỏ nhẹ và ánh mắt hiền từ không khỏi bàng hoàng.

Ông Khanh nhớ lại: Cách đây 13 năm, tôi mở một cửa hàng nhỏ buôn bán vật liệu xây dựng nhưng việc kinh doanh bộn bề khó khăn. Khi đó cửa hàng phải gánh số tiền lãi lên tới 500 triệu đồng. Không đầu hàng trước thất bại, tôi tìm hướng kinh doanh mới đó là đưa công nghệ học nước thấm thấu ngược (công nghệ mới do một nhà khoa học người Mỹ sáng chế) vào thử nghiệm tại Lào Cai. Sản phẩm nước uống tinh khiết R.O do Công ty TNHH Hưng Tín sản xuất đã nhanh chóng thâm nhập thị trường, được khách hàng tin dùng. Khách hàng lớn của sản phẩm này là các trường học. Đến nay đã có hơn 30 trường học sử dụng nước uống tinh khiết R.O cho học sinh hàng ngày.

Cùng với kinh doanh nước uống tinh khiết R.O, máy lọc nước, ông Khanh còn mở rộng kinh doanh đồ nội thất, ngoại thất, vật liệu

xây dựng. Dẫn tôi đi thăm siêu thị, ông giới thiệu tòa nhà chặt kín hàng hóa với các tầng trưng bày và bán gạch lát nền, ngói, thiết bị vệ sinh trong và ngoài nước, thiết bị nhà bếp, đồ nội thất cả theo phong cách hiện đại và phong cách tân cổ điển. Nhờ phương châm kinh doanh giữ chữ "Tâm", sản phẩm chất lượng, giá thành hợp lý nên Công ty TNHH Hưng Tín đã và đang là địa chỉ tin cậy của nhiều khách hàng.

Không chỉ là người có trách nhiệm trong kinh doanh, ông Khanh còn tham gia Ban liên lạc Hội đồng hương Thái Bình tại Lào Cai để kết nối những người con của quê hương thêm gắn bó, đoàn kết và đóng góp nhiều cho công tác an sinh xã hội. Mỗi năm ông bỏ ra từ 200 - 300 triệu đồng làm công tác xã hội, từ thiện như hỗ trợ nước uống tinh khiết R.O, máy lọc nước cho một số trường học, tài trợ nước uống cho một số giải thể thao, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở vùng sâu, vùng xa... "Suy nghĩ thấu đáo, tôi thấy bản chất của kinh doanh và đi đến thành công là ở mấy chữ: "Tâm", "Tâm", "Tâm", "Tâm" nên tôi chọn tên công ty là Hưng Tín. Chính con đường của đạo Phật đã đưa tôi đến với thành công của ngày hôm nay" - ông Khanh chia sẻ.

Thêm nhiều doanh nhân Thái Bình thành đạt

Ông Sơn và ông Khanh là hai người tiêu biểu trong

hàng chục doanh nhân quê Thái Bình đã và đang thành đạt trên đất Lào Cai. Với phương châm: "Doanh nghiệp phát tài - Lào Cai phát triển", Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, mặt bằng, nhân lực... để kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp vào đầu tư.

Nhờ lại những năm đầu mới tái lập tỉnh, Lào Cai chỉ có vài chục doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp dân doanh. Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 4.386 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký kinh doanh trên 64.468 tỷ đồng. Riêng năm 2018, Lào Cai tăng thêm 422 doanh nghiệp và 4.128 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh so với năm 2017. Các doanh nghiệp đang tạo việc làm trực tiếp cho 65.500 lao động, thu nhập bình quân 9.200.000 đồng/người/tháng. Đây là những con số thực sự ấn tượng. Song điều đáng nói là trong các doanh nghiệp hướng về Lào Cai tìm cơ hội phát triển thì nhiều doanh nghiệp do những người con của "Quê hương 5 tấn" làm chủ đã bắt phá ngoạn mục, thành công trên nhiều lĩnh vực, khẳng định được vị thế, trở thành những doanh nghiệp, doanh nhân đầu đàn của tỉnh Lào Cai.

Ở lĩnh vực xây dựng cơ bản, tiêu biểu là Công ty Cổ phần Nam Tiến do anh Hoàng Minh Tuấn làm giám đốc; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Phúc Khánh do anh Hoàng Văn Tâm làm giám đốc; Công ty Cổ phần Minh Sơn của ông Trần Ích Sơn... Những doanh nghiệp này đóng góp cho Lào Cai nhiều công trình xây dựng lớn như đường Hoàng Liên, đường Thanh Niên, đại lộ Trần Hưng Đạo, nhà máy thủy điện Nậm Tha (Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển năng lượng Phúc Khánh), kè sông Hồng, đường trục chính Lào Cai - Cam Đường, khu đô thị số 1 (Công ty Cổ phần Nam Tiến), khu dân cư đường B1, tiểu khu đô thị số 4 (Công ty Cổ phần Minh Sơn)... Không chỉ phục vụ cho Lào Cai, các doanh

nghiệp này còn đang vươn ra các tỉnh khác với hàng trăm công trình lớn nhỏ.

Ở lĩnh vực giao thông vận tải, cơ khí có Công ty Xây dựng - Giao thông - Vận tải Quyết Tiến do anh Nguyễn Đức Trâm (quê huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Ngay từ năm 2010, Công ty Quyết Tiến đã có doanh thu hơn 290 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước gần 16 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập cho hơn 500 lao động. Công ty TNHH Cơ khí tổng hợp Huy Long do anh Nguyễn Huy Long (quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đứng đầu xuất phát từ một xưởng sửa chữa ô tô nhỏ đã vượt qua nhiều khó khăn, vươn lên trở thành doanh nghiệp cơ khí lớn, chuyên sửa chữa, đại tu các loại máy móc, công trình lớn nhất Lào Cai. Hiện nay Công ty đang mở rộng thêm nhiều ngành nghề kinh doanh mới như mua bán ô tô, phân phối nội ngoại thất ô tô, cứu hộ giao thông... Cá nhân Giám đốc trẻ Nguyễn Huy Long đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, được cộng đồng doanh nghiệp bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hiện nay, Lào Cai đang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng Tây Bắc, tiến tới trở thành tỉnh phát triển của cả nước, vì thế, sự đóng góp và chung sức của các doanh nhân, doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng, tạo nên sự bật chon nền kinh tế của tỉnh. Những doanh nhân là con em quê hương Thái Bình với sự năng động, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược đang không ngừng nỗ lực khẳng định vị thế, vươn lên trên các lĩnh vực, đưa con thuyền doanh nghiệp vững vàng vươn ra biển lớn.

(còn nữa)

TUẤN NGỌC - TỎ ĐUNG

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)



Ông Trần Ích Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Minh Sơn (áo trắng) miệt mài với công việc.

► Tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân

(chinhphu.vn) Tại cuộc họp báo quý III/2019 của Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, thời gian qua ngành Ngân hàng đã tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Cụ thể, ngành Ngân hàng đã tập trung đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay thu mua lúa gạo cho người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vụ lúa đông xuân năm 2019, các ngân hàng thương mại nhà nước tiên phong hạ lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn 6%/năm để hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua lúa gạo.

Các tổ chức tín dụng cấp hạn mức tín dụng hơn 24.000 tỷ đồng và đã giải ngân cho vay gần 17.000 tỷ đồng cho các tổ chức, cá nhân để thu mua gần 2,7 triệu tấn lúa gạo vụ đông xuân, góp phần hạn chế đà giảm giá lúa gạo cho bà con nông dân. Các ngân hàng đang tiếp tục bám sát diễn biến vụ lúa hè thu để bảo đảm đủ vốn cho doanh nghiệp thu mua lúa cho bà con nông dân.

Ngân hàng Nhà nước cũng kịp thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng nắm sát khó khăn của khách hàng bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi để thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân như: cơ cấu lại hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố các biện pháp xử lý nợ vay theo quy định tại Nghị định số 55, Nghị định số 116 của Chính phủ.

Đến nay, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại với số tiền 816 tỷ đồng thông qua các biện pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ 424 tỷ đồng, miễn, giảm lãi vay 143 tỷ đồng; cho vay mới: 226 tỷ đồng.

Bên cạnh tín dụng nông nghiệp, việc đầu tư vốn cho các lĩnh vực khác của nền kinh tế cũng được quan tâm, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 24/9, tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế đạt 8,64% so với cuối năm 2018. Tín dụng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên như: Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 22,04%; tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 13,2%; tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 11,42%; tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 6%; tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 1,85%, tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán được tăng cường kiểm soát.

► Chưa có giải pháp thay thế thiếu hụt thịt lợn



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Theo dự báo, từ nay tới cuối năm, đặc biệt dịp Tết Nguyên Đán, nước ta sẽ thiếu hụt khoảng nửa triệu tấn thịt lợn, tương đương 1/5 nhu cầu.

Nguyên nhân là bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi đã khiến nước ta phải tiêu hủy 4,7 triệu con lợn. Tổng đàn lợn trên cả nước đã giảm đến hơn 18% so với cuối năm ngoái.

Nguyên nhân giảm, giá tăng nhưng sức tiêu thụ thịt lợn vẫn rất mạnh vì nếu thay thế bằng thịt bò thì giá cao gấp 3 lần. Theo cơ cấu sản lượng thực phẩm, thịt gia súc có sừng như bò, dê, cừu mới chỉ chiếm 8% tổng lượng thịt xé của Việt Nam. Trong khi đó, thịt lợn chiếm đến 70%.

Đất bồi cho quả ngọt

Một cây táo cho giá trị kinh tế bằng vài sào hòe, ngô, đậu; chỉ hơn 1ha đất bãi nhưng cho thu lãi nửa tỷ đồng mỗi năm... - đó là những thông tin gây ấn tượng mạnh với chúng tôi khi tới thăm vườn cây ăn quả của gia đình ông Vũ Đình Thành ở thôn Thượng Hộ Bắc, xã Hưng Lý (Vũ Thu).

"Tháng tám nắng râm râm buổi" nhưng trong vườn táo, ổi của gia đình ông Thành vẫn mát mẻ, trong lành với hương hoa táo thoảng, những quả ổi sạch, da xanh căng mọng. Vợ chồng ông Thành vừa tiếp chuyện khách vừa nhanh tay cắt tỉa bớt cành táo. "Phải có kỹ thuật tốt và "to gan" lắm mới dám cắt tỉa những cành táo sai hoa như thế này vì mỗi hoa táo sau này sẽ là một quả táo to, cắt đi xót lắm nhưng vẫn phải cắt để ánh nắng lọt vào thì quả táo mới to, giòn, ngon,

ngọt đậm đường. Vợ chồng tôi phải trực tiếp làm việc này vì các bác làm động làm thuê tại vườn chưa đủ kỹ thuật. Cuối năm các anh chị về đây, táo trĩu quả nằm trên giàn, nhìn thích lắm. Năm ngoái gia đình tôi thu về từ 5 - 6 triệu đồng/cây táo, gấp mấy lần các loại cây như hòe, ngô, đậu ở đây; năm nay ước tính cây táo cho giá trị cao gấp mười, gấp đôi năm ngoái vì cây táo trưởng thành hơn, sai hoa hơn" - bà Nguyễn Thị Nguyệt, vợ ông Thành cười mở chia sẻ.

Ông Thành cho biết, vùng đất bãi sông Trà Lý quê ông có phù sa bồi đắp nên màu mỡ nhưng bà con chỉ trồng ngô, trồng đậu nuôi tằm, hiệu quả kinh tế thấp. Năm 2012, gia đình ông mạnh dạn đầu tư mua, thuê, tích tụ được hơn 1ha đất bãi ở thôn Thượng Hộ Bắc chuyển đổi sang trồng cây ăn quả. Ban đầu ông trồng hòe và nhãn lồng

Hưng Yên, tuy nhiên, sau 2 năm, nhận ra hai loại cây này cho hiệu quả kinh tế thấp nên dù tiếc đến "mắt ăn mắt ngủ" vợ chồng ông vẫn quyết định chặt bỏ toàn bộ số cây hòe và nhãn đã trồng.

Năm 2014, ông Thành đầu tư hàng trăm triệu đồng quy hoạch lại ruộng vườn, lắp đặt hệ thống tưới nước, chọn các loại cây có giá trị kinh tế cao và phù hợp với chất đất địa phương để trồng như ổi, táo Thái Lan, ổi Đài Loan, táo Đài Loan, cam Đường Canh, cam Vinh... Vợ chồng ông tích cực học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh trên các loại cây ăn quả từ người thân ở vùng quê Văn Giang (Hưng Yên). Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế, đến nay ông đã nắm vững, điều chỉnh linh hoạt kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây để cho năng suất, chất lượng cao nhất.

Ông chọn trồng táo xen với ổi vì ổi cho thu hoạch rồi vào giữa năm còn táo cho thu hoạch vào cuối năm; khi thu hoạch ổi thì táo đang ở giai đoạn mới đốn cây, chưa cần phát triển tán lá rộng; ngược lại, khi thu hoạch táo ông sẽ chặt đốn gần hết cành ổi để táo có không gian phát triển. Đối với cây táo, ông làm hệ thống giàn để đỡ cành và đỡ quả vì mỗi quả táo lên, táo Đài Loan của gia đình ông có trọng lượng trung bình từ 150 - 200 gram. Hiện tại, gia đình ông Thành đang trồng 500 cây ổi, trong đó 170 cây đã cho thu hoạch, 70 cây táo, vài trăm cây cam. Sản lượng các loại quả thu được tăng dần qua các năm, năm ngoái gia đình ông xuất ra thị trường 6 tấn táo, 4 tấn cam và hơn chục tấn ổi, sau khi trừ chi phí đầu tư còn thu lãi khoảng 500 triệu đồng. Năm nay, gia đình ông ước tính sẽ có

10 tấn táo, 15 tấn ổi và 5 tấn cam, phấn đấu thu lãi 600 - 700 triệu đồng. Tận dụng bóng râm dưới tán của các loại cây ăn quả, gia đình ông trồng được hơn 2.000 cây đình lăng, đến nay đình lăng đã được 5 "tuổi", sau 3 - 5 năm nữa ước tính sẽ thu được thêm vài trăm triệu đồng từ cây đình lăng.

Nét riêng là gia đình ông Thành hầu như không sử dụng phân bón hóa học để chăm bón cho các loại cây mà sử dụng phân tằm, tro bếp và hạt đậu tương ủ để làm tơi xốp đất, giữ độ bền cho cây. Gia đình ông chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và tuân thủ nghiêm ngặt thời gian cách ly, nhờ đó các loại quả bảo đảm an toàn, có uy tín trên thị trường. Sau khi kiểm tra quy trình trồng, chăm sóc cây và kiểm định chất lượng sản phẩm, từ năm 2018 đến nay, các loại ổi, táo, cam của gia đình ông được Tập đoàn Central Group Việt Nam - Big C Việt Nam ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Hiện gia

đình ông Thành cũng là hộ duy nhất của huyện Vũ Thu có nông sản được tiêu thụ tại chuỗi siêu thị lớn, uy tín như Big C.

Mặc dù trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao nhưng gia đình ông Thành vẫn trồng 1,2 mẫu ruộng và duy trì nghề nuôi tằm. Ông lắp đặt điều hòa

hai chiều, quanh năm nuôi tằm trong phòng điều hòa. Mỗi tháng gia đình ông nuôi từ 12 - 15 ngàn tằm, thu về từ 7 - 10 triệu đồng.

Mặc dù có 3 lao động thường xuyên hỗ trợ việc sản xuất nhưng mỗi ngày ông Thành, bà Nguyệt đều thức dậy và bắt đầu công việc cho tằm ăn, chăm

sóc vườn cây ăn quả từ 2 giờ sáng. Lòng đam mê, kiên trì và ý chí quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ đã giúp ông Thành biến vùng đất bãi quê hương thành những vườn cây trái xum xuê cho "quả ngọt" xứng công người vun trồng.

QUYNH LƯU



Vườn cây ăn quả của gia đình ông Thành.